



Title :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	
Date :	

■ ‘พ.บ.ก.’ ต่อจากหน้า 8

นพข.ในลักษณะเป็นคลื่นใต้น้ำหรือไม่นั้น นางธิดากล่าวว่า การต่อต้านเล็กๆ น้อยๆ ของนักศึกษา ไม่ต้องมีใครไปสั่ง ถ้ามองเป็นคลื่นใต้น้ำก็เป็นการดูถูกความคิดของนักศึกษามากเกินไปและหากไปปิดกันยิ่งจะถูกมองเป็นผู้ร้าย การปิดกันเสรีภาพเป็นสิ่งตรงข้ามกับความคิดของปัญญาชนเรื่องนี้จึงเป็นธรรมชาติและไม่ต้องมีใครไปบอกให้เขาต้องทำอะไร

เมื่อถามถึงกรณี นพข.ไม่เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการ (กมธ.) ยกเว้นรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นางธิดากล่าวว่า เราเสนอความคิดเห็นแต่ไม่จำเป็นต้องไปที่รัฐสภาก็ได้ซึ่งจะเสนอในโอกาสต่อไป แต่ไม่จำเป็นต้องไปร่วม กมธ.ยกเว้นเพราะดูเหมือนเป็นพิธีกรรมเป็นการโชว์มากกว่า เราไม่อยากไปโชว์ด้วย มันไม่มีประโยชน์สำหรับเรื่องพิธีกรรมส่วนเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญเรากำลังเตรียมอยู่ โดยเราอาจจะมีโอกาสหรือชุดความคิดของเราเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนต่อไป

ทางด้านสวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นประชาชน หลังนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น บุกชู 3 นิ้ว ต่อหน้า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคสช. โดยประชาชน ร้อยละ 79.26 เห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ปกติไม่ควรออกมาเคลื่อนไหวในช่วงนี้ ขณะที่จาก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ร้อยละ 56.61 มองว่า ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความปรองดองที่ คสช. และรัฐบาล พยายามสร้างอยู่ เพราะมั่นใจว่า คสช. และรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และเป็นเรื่องปกติทางการเมืองที่ต้องมีบ้าง

ที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุต อ.เมือง จ.เชียงราย มีการประชุมหารือการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 32 เป็นวันสุดท้าย โดยหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านปัญหาการเมืองว่า ความเสียหายของการเมืองไทยที่ผ่านมา คือ การพยายามรวมอำนาจบริหาร และนิติบัญญัติเอาไว้ที่จุดเดียว โดยทั้ง 2 อย่างไม่สามารถคนอำนาจกันได้ รวมทั้งนำแปลกที่ค่านิยมของนักการเมืองในช่วง 10 ปีหลังให้มีความสำคัญกับการเป็นรัฐมนตรีมากกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้งที่ ส.ส.มีหน้าที่แก้ไขกฎหมาย และอื่นๆ ได้มากมาย แต่กลับไม่ภาคภูมิใจจนเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งที่จริงเรื่องนี้ในต่างประเทศองค์การตรวจสอบต้องร่วมกับสื่อ แต่ตนไม่มั่นใจว่าสื่อจะเต็มใจหรือไม่ เพราะบางครั้งเมื่อมีเหตุการณ์การเมืองใดๆ ขึ้นก็กลับไปนำเสนอเห็นด้วยกับกลุ่มการเมืองหนึ่งเสียเองก็มี

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร กล่าวด้วยว่า ปัญหาหนักอีกเรื่องคือ คดีความ

ที่จะเอาผิดนักการเมืองที่กระทำผิดปรากฏว่ากระบวนการช้า และใช้เวลานาน 10 ปี และช่วง 10 ปีนี้ นักการเมืองนั้นๆ ก็ยังเชิดหน้าชูตาทำงานเหมือนเดิมได้อีก เรื่องนี้ต้องทำงานร่วมสื่อมวลชนในการต่อต้านนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันซึ่งในต่างประเทศเขาจะทำกันมากโดยเฉพาะเกาหลีใต้ สื่อจะโหมประโคมข่าวเมื่อเกิดกรณีขึ้นและโดยข้อเท็จจริงแล้วเรื่องทุจริต ไม่จำเป็นต้องรอให้คดีความตามกฎหมายสิ้นสุด แต่ใช้จิตวิญญานมวลชนได้ ถ้าทำกันมากๆ คราวต่อไปก็ไม่กล้าทำอีก แต่สื่อไทยมีน้อยมาก และบางครั้งกลับถูกซื้อเสียเอง ซึ่งที่ตนทราบ ก็เพราะมีคนมาบอกว่าใครบ้างที่ซื้อได้ซื้อไม่ได้

เมื่อเวลา 16.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ได้นำรัฐมนตรีใหม่ที่มีพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้ง คือ นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง และนายอำนาจ ปะติเสรมช.เกษตรและสหกรณ์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตน ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการที่โรงพยาบาลศิริราช

จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ เข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์ ประมาณ 40 นาที เพื่อถวายรายงาน